

ฉบับที่ 06/2561

เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวเล็กน้อย ตามการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น ด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่องและการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลง ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากการเร่งเบิกจ่ายในเดือนก่อน ส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากผลของฐานสูงที่มีการเร่งขออนุญาตก่อสร้างในปีก่อน สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นตามราคาพลังงานด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลทรงตัว ส่วนเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ชะลอลงเล็กน้อย

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ มาตรการส่งเสริมการขายและภาระหนี้จากโครงการรถยนต์คันแรกทยอยหมดลง ด้านการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันหดตัวน้อยลงจากรายได้เกษตรกรโดยรวมและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับดีขึ้น ขณะที่การบริการด้านการท่องเที่ยวชะลอลงตามรายได้บริการในภัตตาคารและร้านอาหารเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามรายได้บริการหมวดที่พักแรมยังขยายตัวต่อเนื่อง จากอัตราการเข้าพักที่อยู่ที่ย้อยู่ที่ร้อยละ 61.65 สูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยภาคการก่อสร้างชะลอลง สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ลดลง ขณะที่การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลยังขยายตัวต่อเนื่อง สำหรับเครื่องชี้หมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัว ตามการนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและเครื่องจักรกลอื่นๆ

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ตามรายจ่ายลงทุน จากการเบิกจ่ายโครงการลงทุนขนาดเล็กในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงบกลาง และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านรายจ่ายประจำชะลอลงจากการเร่งเบิกหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเดือนก่อน

รายได้เกษตรกร ขยายตัว ทั้งด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร โดยด้านผลผลิตขยายตัวสูงตามผลผลิตอ้อยโรงงานเป็นสำคัญ จากปริมาณฝนที่เอื้อต่อการเพาะปลูกและพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นสำหรับราคาสินค้าเกษตรขยายตัวเล็กน้อย โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิขยายตัว จากความต้องการของผู้ส่งออกเพื่อส่งมอบตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ ด้านราคามันสำปะหลังขยายตัว เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% และราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ราคาอ้อยโรงงาน ข้าวเปลือกเหนียว และยางพาราหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเร่งขึ้น โดยการผลิตน้ำตาลโดยรวมขยายตัวจากปริมาณผลผลิต อ้อยโรงงานที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งเป็นผลจากการหล่อมเดือนของการส่งอ้อยเข้าหีบ เนื่องจากผลกระทบ ของพายุฤดูร้อนในเดือนก่อน ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กลับมาขยายตัว ตามคำสั่งซื้อของผู้ค้าส่ง เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์และสต็อกสินค้าอยู่ในระดับต่ำ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกเป็นสำคัญ ขณะที่การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัวเล็กน้อย ตามความต้องการจากต่างประเทศที่ลดลง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวตามการส่งออก โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้ขยายตัว จากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ และการส่งออกไปกัมพูชายังขยายตัวดีจากเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์พลาสติก ขณะที่การส่งออกไป สปป. ลาว ลดลงเล็กน้อยจากสินค้าหมวดปศุสัตว์ ยางรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ การส่งออกไปเวียดนามลดลงจากเครื่องดื่ม และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า ยังขยายตัวชะลอลง โดยการนำเข้าจากเวียดนามขยายตัวตามอุปกรณ์มือถือและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การนำเข้าจาก สปป. ลาว ขยายตัวตามอุปกรณ์มือถือ ผลิตภัณฑ์ทองแดง และปูนซีเมนต์ ส่วนการนำเข้า จากจีนตอนใต้ลดลงตามชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มือถือ ขณะที่การนำเข้า จากกัมพูชาลดลงตามมันเส้นเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.66 สูงขึ้นจากเดือนก่อนตามราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลทรงตัว โดยผู้มีงานทำลดลง ในภาคเกษตรกรรม ภาคการก่อสร้าง และภาคการบริการ ขณะที่ภาคการผลิตและภาคการค้าเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ชะลอตัวทั้งธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทยอยเบิกใช้เงินของส่วนราชการและเงินฝากพิเศษ บางส่วนที่ทยอยครบกำหนด ด้านยอดสินเชื่อคงค้างชะลอลงเล็กน้อยจากธนาคารพาณิชย์ ตามการชำระคืนหนี้ โดยเฉพาะสินเชื่อหมุนเวียนประเภทตัวเงินของภาครัฐกิจ ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังคงขยายตัว จากสินเชื่อที่ให้แก่เกษตรกรเป็นสำคัญ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 เมษายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546
E-mail: WatcharR@bot.or.th
ChotipaK@bot.or.th